

# Ai là Chúa của con?

“Các người sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các người.” (Giăng 8:32)

## Thoát khỏi nhà tù khổng lồ

Thế giới chúng ta đang sống là một nhà tù khổng lồ không có song sắt. Tất cả con người trên trái đất đang sống như những tù nhân đã bị kết án tử hình.

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người là giống loài bất tử. Nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào nhân loại, do đó sự chết lan tràn đến tất cả mọi người.

Đức Chúa Trời đầy lòng nhân ái đã sai Con Một của Ngài là Chúa Jêsus Christ xuống thế gian để mang sự cứu rỗi đến cho tất cả tội nhân. Chúa Jêsus Christ chịu đóng đinh và chết thay cho chúng ta. Ngài là Đấng vô tội, nhưng Ngài phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi của nhân loại và cả hình phạt của tội lỗi nữa.

Nhưng sau ba ngày, Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ cõi chết và đẩy lùi sự chết.

Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá và đã sống lại từ hàm mộ, đây là hai sự kiện lịch sử. Dù bạn tin Chúa Jêsus Christ hay chưa tin Ngài, sự chết trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài là sự kiện lịch sử không ai chối cãi được.

Nếu Chúa Jêsus vẫn còn ở trong hàm mộ sau khi hy sinh trên thập tự giá, Ngài cũng chỉ là một người phạm trần phải chết vĩnh viễn như chúng ta, cũng là tội nhân như chúng ta.

Qua sự phục sinh, Chúa Jêsus đã mở ra một con đường giải thoát vĩ đại giúp cho cả nhân loại ra khỏi nhà tù khổng lồ ấy. Ngài mở ra một con đường sự sống cho nhân loại trên Thiên Đàng là nơi các tội nhân được Chúa tha thứ sẽ

về sau khi rời khỏi thế gian đầy tội lỗi này.

Vậy chúng ta có một niềm hy vọng sống thông qua sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ, Đấng đã xua tan sự chết. Trong tương lai chúng ta phải từ giả đời này, và rồi thân xác của chúng ta sẽ mục nát, nhưng tâm linh của chúng ta vẫn sẽ sống trường cửu nơi Thiên Đàng. Đây là tin tức tốt lành. Đây là lẽ thật.

Bạn hãy mau xưng nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của đời sống bạn. Hãy tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của bạn và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Hãy dâng đời mình cho Chúa Jêsus Christ.

Đừng tiếp tục lối sống tội lỗi như xưa nay vẫn sống. Hãy ăn năn mọi tội lỗi – dối trá, tham lam, kiêu ngạo, ghen tị, thù ghét, nhạo báng, tình dục dâm dăng, lừa dối, ích kỷ, nghiện ngập, say sưa, phóng túng, không vâng lời cha mẹ, thờ hình tượng.

Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho bất kỳ ai ăn năn tội lỗi và đồng ý hạ mình tiếp nhận Chúa Jêsus Christ.

Hãy mở lòng ra tin nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của bạn. Ai ăn năn tội lỗi và được huyết của Chúa Jêsus Christ, là huyết đã đổ ra trên thập tự giá, xóa sạch mọi tội lỗi sẽ bước theo Chúa Jêsus Christ một cách hết lòng, đón nhận sự cứu rỗi, và hưởng sự sống đời đời.

Khi ngày cuối cùng đến, Chúa sẽ hỏi bạn:

Ai là Chúa của con?

## Jesus was raised from the dead.

### Lời cầu nguyện để tiếp nhận Chúa

Lạy Đức Chúa Trời, con đã từng sống rất kiêu ngạo. Con tưởng mình ngang hàng Thượng Đế. Nhưng hôm nay con nhận ra là con không nên sống theo ý riêng của mình nữa. Lúc này đây, con ăn năn mọi tội lỗi và xin được đón nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của đời sống con.

Kể từ giờ phút này, con sẽ không còn bất tuân với Chúa. Con công bố bước đi theo Ngài một cách hết lòng. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài sai Đức Thánh Linh tuyệt diệu đến với con.

Bạn có muốn biết thêm thông tin về Chúa Jêsus Christ không?

Nếu có, hãy tìm sự giúp đỡ từ các tín hữu Tin Lành yêu Chúa và đọc Kinh Thánh.

Nếu bạn thích lá thư này, hãy gửi đến tận tay nhiều người khác, hoặc gửi cho họ qua email. Trên trang web của chúng tôi có nhiều tập tin hữu ích định dạng PDF và JPEG đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ.

LetterFromHeaven.org